

CHỈ THỊ
về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân
về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1- Cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh cần xác định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị đối với việc sửa đổi Hiến pháp lần này, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

2- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai và Kết luận Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Nghị quyết của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh cần đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ và cơ quan, đơn vị, địa phương mình để quán triệt trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

3- Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách bám sát Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Kế hoạch lấy ý kiến của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp phù hợp với thực tế tình hình của đơn vị, địa

phương mình. Chỉ đạo việc tập hợp, xây dựng báo cáo ý kiến đóng góp của nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức một cách đầy đủ, trung thực, chính xác và kịp thời theo kế hoạch của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4- Quá trình tổ chức lấy ý kiến, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

5- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp.

6- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Căn cứ Chỉ thị này, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- BCS đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Văn Tí